

วิชาล้งมะพร้าว

รหัสวิชา 020401

กลุ่มวิชาชีพระยะยาว

ห้องเรียนบ้านทุ่งสะท้อน

อาจารย์ศุภมิตร ไพพิเชษฐ



ล้งมะพร้าว “ล้ง” เป็นคำเรียกโรงรับซื้อผลไม้ ล้งมะพร้าว จึงเป็นโรงรับซื้อมะพร้าว เป็นธุรกิจที่ต้องถนัด ทำหน้าที่รวบรวมมะพร้าว เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางในชุมชน โดยทำความตกลงกับเจ้าของสวนมะพร้าว เมื่อสวนมะพร้าวมีผลผลิต ล้งจะไปรับซื้อมะพร้าวมาจากสวน ทำการปกอกและคัดขนาดให้ได้คุณภาพตามคำสั่งซื้อ แล้วนำส่งผู้ซื้อช่วยอำนวยความสะดวกและขนถ่ายมะพร้าวจากสวนมะพร้าวถึงผู้ซื้อปลายทาง

หน้าที่ในล้งมะพร้าว เริ่มด้วยเจ้าของ “ผู้ประกอบการล้ง” ต้องเป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อประสานงาน เพราะต้องติดต่อทั้งชาวสวนมะพร้าวที่ต้องการขายผลมะพร้าว และผู้รับซื้อมะพร้าวที่ปกอกเปลือกแล้วปลายทาง รวมทั้ง ดูแลการทำงานของคนในล้ง และต้องมี “คนปกอกเปลือกมะพร้าว” ที่ต้องปกอกเปลือกมะพร้าวให้ได้ลักษณะและจำนวนตามต้องการ “คนขับรถ” ไปรับมะพร้าวจากสวนมายังล้ง และส่งมะพร้าวจากล้งไปยังผู้รับซื้อปลายทางอีกทอดหนึ่ง “คนโยนมะพร้าว” ทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักมะพร้าวด้วยมือให้ได้ขนาดแล้วโยนขึ้นรถบรรทุก และมีจำนวนตรงตามต้องการ คนในชุมชนที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนทำมะพร้าวกันมานาน มีความชำนาญเฉพาะบุคคล มีความสำคัญในการเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

การจัดการมะพร้าวในล้ง ผลผลิตมะพร้าวจากสวนมะพร้าวที่ได้ทำความตกลงไว้กับล้งไว้แล้ว เจ้าของสวนจะรวบรวมและกองมะพร้าวไว้ในสวน แล้วเรียกให้ล้งไปรับ ล้งจะรวบรวมผลมะพร้าวจากหลายๆ สวนโดยการซื้อในราคาท้องตลาดที่ตกลงไว้แล้วขนผลมะพร้าวขึ้นรถบรรทุกนำมายังล้ง นำผลมะพร้าวลงจากรถบรรทุกแล้วทำการคัดมะพร้าวให้ได้ขนาดที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยมีน้ำหนักลูกละประมาณ 1.2 กิโลกรัม แบ่งตามขนาด ลูกใหญ่พิเศษเรียก “โบ้” และเบอร์ 1, 2 ถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้เรียกว่า หลุดไซด์ ขายไม่ได้ แต่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ เช่น ทำมะพร้าวขาว จากนั้น ทำการปกอกเปลือกมะพร้าวด้วยมีดปกอก ซึ่งผู้ปกอกเปลือกมะพร้าวต้องมีความชำนาญในการใช้มีดที่มีความคม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปกอกมะพร้าวเอง โดยปกอกให้มะพร้าวยังติดเปลือกอยู่ข้างเป็น 5 เหลี่ยมที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง ซึ่งจะไม่ทำให้มะพร้าวแตกระหว่างการขนส่ง เมื่อปกอกมะพร้าวได้จำนวนพอประมาณแล้ว จะทำการขนขึ้นรถบรรทุกโดยการโยนด้วยมือ ตรงนี้ก็จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ โดยคัดเฉพาะมะพร้าวที่มีน้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัม คนโยนมะพร้าวจะหยิบมะพร้าวครั้งละ 2 ลูก ด้วย 2 มือ ชั่งน้ำหนักมะพร้าวแต่ละลูกพร้อมกันด้วยมือด้วยความชำนาญ ถ้าได้มีน้ำหนักตาที่ต้องการแล้วโยนขึ้นรถบรรทุก และนับจำนวนครั้งที่โยน จนเต็มรถบรรทุกตามคำสั่งซื้อแล้ว ก็เตรียมตัวขับรถขนส่งมะพร้าวไปยังปลายทางต่อไป

บ้านทุ่งสะท้อน บุคคลที่ทำหน้าที่ในล้งมะพร้าวต้องมีความชำนาญในการคัดมะพร้าวด้วยสายตา ชั่งน้ำหนักมะพร้าวด้วยมือปกอกมะพร้าวด้วยความชำนาญ และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบอาชีพ ต้องมีความไว้วางใจกันไม่เอาเปรียบชาวสวนและลูกค้า คัดมะพร้าวที่มีคุณภาพตามที่ตกลง รวมทั้ง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบการล้งมะพร้าว ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้จากอาชีพเสริมที่เข้ามาทำมะพร้าวกับล้ง โดยทำหน้าที่ คนขนมะพร้าว คนปกอกมะพร้าว คนโยนมะพร้าว และถือว่า ล้งมะพร้าว เป็นพื้นที่ประกอบการตามวิถีชาวสวนมะพร้าวที่น่าสนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งส่วนบุคคล หรือเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะคณะท่องเที่ยวศึกษาดูงานในชุมชน